

Khi sức mạnh cử tri gốc Mẽ gia tăng

Minh Thu

Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ được dựng nên bởi những tổ phụ là thành phần di dân phải rời bỏ mẫu quốc Anh-cát-lợi để đến lập nghiệp tại vùng đất mới, để rồi từ đó tiếp tục khai phá và phát triển vượt bậc, với tinh thần rộng mở để đón nhận những làn sóng di dân mới từ Âu sang Á để giúp tạo nên quốc gia hùng mạnh nhất thế giới sau này. Sự đóng góp của thành phần di dân đa dạng và to lớn này là nét đặc thù hiếm thấy so với tất cả các quốc gia khác trên thế giới, và trở thành yếu tố quan trọng để giúp cho Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng không ngừng trong khi đa số những cường quốc khác gần như đã bị chậm lại đà phát triển khi đã lên đến mức tột đỉnh.

Bắt đầu từ thời gian trước và sau Đệ Nhị Thế Chiến, Hoa Kỳ có số lượng rất đông di dân nhập vào từ các quốc gia ở Âu châu, giúp đem lại kho kiến thức phong phú của tầng lớp hàng đầu tại lục địa này để nhanh chóng trở thành ngang hàng hay qua mặt những cường quốc lâu đời tại đây như Anh, Pháp, Đức. Các giống dân Á châu cũng đã nhập cư vào Hoa Kỳ từ khá lâu, mặc dù không được trọng vọng hay chiếm giữ những tầng lớp quan trọng trong xã hội nhưng cũng đóng góp không nhỏ vào sự hưng thịnh của quốc gia này. Ngay cả như cộng đồng dân tị nạn Cộng sản tại chiến trường Đông Dương gồm 3 nước Việt, Miên và Lào cũng góp công không nhỏ vào sự phong phú và sức mạnh đa dạng của quốc gia tạp chủng này, cho dù là trong lúc ban đầu có thể nhiều người Mỹ đều nghĩ rằng đa số những người dân tị nạn này có thể trở thành một gánh nặng xã hội mà chính quyền đành phải cưu mang vì đã trót dẫn thân vào cuộc chiến Quốc – Cộng tại vùng đất Đông Nam Á.

Gần đây là sự đóng góp của cộng đồng di dân gốc Mẽ, gồm cả hai thành phần hợp pháp lẫn bất hợp pháp (tức là di dân lậu), tuy cũng không được trọng vọng lắm trong bước đầu ở cả hai mặt kinh tế và chính trị, nhưng càng ngày càng lớn mạnh và có nhiều tiềm năng để tạo thành một sự thay đổi quan trọng trong tương lai gần. Bởi lý do đơn giản là với đà tăng trưởng dân số hiện nay, khối dân gốc Mẽ tại Hoa Kỳ có thể sẽ trở thành sắc dân đông dân nhất tại quốc gia trong tương lai gần, vào cuối thế kỷ 21 hoặc đầu thế kỷ sau. Và với quy luật mỗi người một lá phiếu, khối dân này có thể trở thành một tiềm lực chính trị chi phối đến cán cân quyền lực tại quốc gia này trong lâu dài.

Thống kê của Tổng Nha Di Trú Hoa Kỳ cho biết là trong năm 2008, đã có thêm một triệu người di dân mới được nhập tịch Hoa Kỳ và đương nhiên được hưởng quyền đi bầu để lựa chọn những người đại diện vào chính quyền. Trong số này có đến gần 1/3 là từ tiểu bang California với khoảng 300,000 người mà phần lớn là dân gốc Mẽ và gốc Á, một tỉ lệ tăng gấp đôi so với con số của năm 2006. Tiểu bang Florida đứng hạng nhì trong số những công dân mới được nhập tịch, trong khi tiểu bang Texas là nơi có mức độ tăng trưởng nhanh nhất.

Con số 300,000 tân công dân này, nếu như chịu khó biết sử dụng sức mạnh của mình qua lá phiếu, có thể giúp thay đổi mau chóng địa hình chính trị của tiểu bang này trong những năm tới. Trong tổng số đó có đến gần 1/4 là những di dân gốc Mẽ Tây Cơ, sau đó tuần tự là đến các sắc dân gốc Ấn Độ, Phi Luật Tân, Trung Hoa, Cuba và Việt Nam.

Nhân đây cũng xin mở ngoặc để nói về một vài thuật ngữ. Thật ra việc gọi tất cả những giống dân thuộc các quốc gia vùng Trung và Nam Mỹ là dân gốc Mẽ cũng không đúng, phạm vào lỗi “thiếu đứng đắn về mặt chính trị” (*politically incorrect*), cũng gần tương tự như khi gọi tất cả người Á châu là dân Tàu, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người gốc Á khác như người Việt chúng ta sẽ khó chịu và nhao nhao phản đối. Phản ứng này cũng tương tự như khi ta gọi những anh thợ làm vườn người El Salvador hay Honduras, Nicaragua v.v. . . là người Mẽ thì chắc chắn là sẽ bị cự nự và sửa sai ngay, mặc dù tất cả những người này đều nói cùng thứ tiếng Mẽ. Đúng ra nó là tiếng Y-pha-nho (Spanish) được đa số các quốc gia tại đây dùng làm quốc ngữ và một số quốc gia khác tại vùng Nam Mỹ thì chọn tiếng Bồ-đào-nha cũng gần tương tự để làm quốc ngữ.

Trong làng báo và sinh hoạt chính trường tại Hoa Kỳ, người ta thường dùng hai từ ngữ “Hispanic” hay “Latino” để nói về tất cả những sắc dân có nguồn gốc và ngôn ngữ tại vùng này, nhưng chỉ vì dân gốc Mẽ Tây

Cơ chiếm đa số áp đảo và tất cả những di dân lậu khác tiến vào Hoa Kỳ từ biên giới phía Nam đều sống ít nhiều tại nước Mỹ, nên người dân Mỹ cũng thường hay có thói quen gọi những người này là Mexicans và từ đó người Việt chúng ta cũng quen gọi là “dân Mỹ” cho tiện.

Con số đông đảo cử tri gốc Mỹ và gốc Á, tiếp tục gia tăng so với các sắc dân khác như Mỹ trắng và Mỹ đen, nhiều phần sẽ đóng góp vào việc vẽ lại bức tranh sơn thủy chính trị tại California cũng như có thể thay đổi những thứ tự ưu tiên đã có từ lâu, theo như sự đánh giá của nhiều phân tích gia thời sự chính trị. Thật vậy, đã có nhiều cuộc thăm dò dân ý cho thấy là đa số người dân gốc Mỹ hay gốc Á đều ủng hộ việc chính quyền đầu tư nhiều hơn trong lãnh vực dân sinh và phục vụ cộng đồng so với khối dân Mỹ trắng, mặc dù điều này có phải đòi hỏi việc tăng thuế. Chẳng hạn như trong cuộc bầu cử về các Đề luật vào ngày 19-5 vừa qua, những cuộc thăm dò dân ý của một viện nghiên cứu độc lập có tên là Public Policy Institute của California đã cho thấy là đa số cử tri gốc Mỹ ủng hộ các Đề luật này (cho phép chính phủ vay nợ và tăng thuế) trong khi đa số dân Mỹ trắng nhao nhao phản đối). Một cuộc nghiên cứu khác của Trung tâm Pháp lý có tên là Asian Pacific American Legal Center ở Los Angeles cũng cho thấy rằng đa số cử tri gốc Á, tuy đa số được coi là có khuynh hướng bảo thủ, nhưng đều ủng hộ một Đề luật vào năm 2004 đòi hỏi các chủ nhân cơ sở lớn phải cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên làm việc, mặc dù Đề luật này không thành công tại phòng phiếu.

Trên bình diện quốc gia, cử tri không thuộc thành phần da trắng đã bỏ phiếu ủng hộ nhiều hơn cho ứng cử viên Barack Obama của đảng Dân Chủ trong khi đa số cử tri da trắng thì lựa chọn ông John McCain của đảng Cộng Hoà, dựa theo những nghiên cứu mới đưa ra của viện nghiên cứu Pew Research Center. Và con số cử tri không thuộc dân da trắng càng ngày càng tăng dần để vượt qua khối cử tri da trắng. Theo ông Antonio Gonzalez là chủ tịch của phong trào khuyến khích dân gốc Mỹ ghi danh thẻ cử tri có tên là Southwest Voting Registration Education Project ở Los Angeles thì con số cử tri gốc Mỹ trong năm ngoái đã tăng hơn 3 triệu người so với năm 2004.



Công trình đóng góp này là nỗ lực chung của nhiều hội đoàn tư nhân, các cơ sở truyền thông như các đài truyền hình và truyền thanh tiếng Mỹ đã cùng nỗ lực hướng dẫn quần chúng về tầm quan trọng của lá phiếu cũng như giúp giảm thiểu những rắc rối mất giờ trong tiến trình ghi danh cử tri và đi bầu để khuyến khích cho nhiều người cùng tham gia. Ngoài ra cũng phải kể đến một điểm đáng khen là bộ máy của chính quyền liên bang cũng đã hoạt động tích cực để giúp cho việc này được thực hiện dễ dàng hơn. Khác với những chính quyền độc tài và tham nhũng như tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác, chính quyền Hoa Kỳ đã không ngần ngại chi trả ra nhiều chương trình để giúp cho việc trở thành công dân mới được dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Trong một bài viết tường thuật đăng trên tờ nhật báo Los Angeles Times đề ngày 11-5 của ký giả Teresa Watanabe đã nói đến việc làm đáng khen của bà Jane Arellano, giám đốc văn phòng di trú của chính quyền liên bang đặc trách miền Nam California bao gồm 7 quận hạt khác nhau quanh vùng Los Angeles. Bà này đã hợp tác với các tổ chức khuyến khích nhập tịch từ năm 2006, và khi thấy số đơn nhập tịch tăng vọt cao vào đầu năm 2008, bà đã nhanh chóng khẩn cầu từ trung ương để được tăng cường thêm nhân sự, mở thêm giờ làm việc của chính quyền trong ngày cuối tuần cũng như hợp tác với các thẩm phán tại toà án để thực hiện dễ dàng những buổi lễ tuyên thệ có đông đảo số công dân mới. Cao điểm của những nỗ lực trong chiến dịch này là vào tháng 9 năm 2008 khi có đến 34,000 người được tuyên thệ nhập tịch, một con số tăng gấp 4 lần so với cùng thời điểm của năm trước.

Con số gia tăng của những công dân mới với quyền được đi bầu sẽ khiến cho sự chuyển đổi cử tri từ đa số dân da trắng sang thành thiểu số sẽ được tiến hành nhanh chóng hơn. Một chuyên viên nghiên cứu về dân số học tại trường Đại học USC là ông Dowell Myers nói rằng dấu mốc thay đổi này có thể xảy ra vào khoảng năm 2026 tại tiểu bang California. Tuy nhiên, từ đây đến đó, con số cử tri thuộc 3 khối cử tri thiểu số chính là gốc Mễ, Mỹ đen và gốc Á đã nhiều lần đồng thuận với nhiều thành phần cử tri da trắng nhưng cấp tiến để sẵn sàng bỏ phiếu cho nhiều chính trị gia thuộc nhiều sắc tộc đa dạng thay vì chỉ giới hạn cho dân da trắng.

Những con số gia tăng này báo hiệu những ngày không sáng sủa cho vận mệnh của đảng Cộng Hoà, vốn đang gặp thất lợi lớn đối với khối cử tri gốc Mễ xuyên qua hai cuộc bầu cử vào năm 2006 và 2008. Hơn thế nữa, đa số các chính trị gia phe Cộng Hoà, trừ một số ngoại lệ nhỏ như các ông John McCain và Bush Con, đều không ủng hộ việc cải tổ luật pháp liên quan đến khối di dân vì cho rằng điều này sẽ là hình thức hợp pháp hoá và tha tội cho thành phần di dân lậu đa số thuộc gốc Mễ.

Một bài phân tích của đài truyền thanh NPR đưa ra ngày 26-5 vừa qua cho biết là hiện nay có khoảng 46 triệu dân gốc Mễ sinh sống tại Hoa Kỳ, rải rác khắp nơi chứ không phải chỉ quy tụ tại nhiều tiểu bang nổi tiếng từ trước tới nay như California, Texas và New York. Văn phòng Thống kê Dân số Hoa Kỳ (Census Bureau) cho biết là với tỉ lệ 15% của dân số trên toàn quốc, khối dân gốc Mễ là khối thiểu số lớn nhất tại Hoa Kỳ, vượt qua cả khối dân Mỹ đen. Điều đáng ngại hơn nữa là khối này còn có tiềm năng lớn mạnh hơn trong tương lai, có thể tăng thành gấp ba chỉ trong vòng vài thập niên tới. Trong năm 2008, có đến 67% cử tri gốc Mễ bỏ phiếu cho ông Obama trong khi chỉ có 31% bỏ phiếu cho đối thủ John McCain.

Và khi được hỏi là đảng nào tỏ ra quan tâm với những điều thiết tha của họ thì đã có đến 55% cho rằng đảng Dân Chủ trong khi chỉ có 6% tin rằng đảng Cộng Hoà quan tâm đến quyền lợi của họ, theo như thống kê thu thập được của viện Pew Research Center. Con số này cho thấy sự tụt dốc của đảng Cộng Hoà trong niềm tin của cử tri gốc Mễ vì vào bốn năm trước, chỉ có 43% cử tri tin rằng đảng Dân Chủ quan tâm hơn và khoảng 11% tin rằng đảng Cộng Hoà chú ý đến họ hơn. Theo lời của ông Mark Hugo Lopez là phó giám đốc của Viện nghiên cứu Pew thì tỉ lệ cử tri gốc Mễ này sẽ tiếp tục gia tăng bởi vì khối dân gốc Mễ cũng tiếp tục tăng cao mạnh hơn tất cả những khối dân khác.

Để kết luận, ông Allan Hoffenblum, một chuyên gia tư vấn thuộc phe Cộng Hoà tại Los Angeles, nhận định rằng những trào lưu thay đổi dân số và lựa chọn chính trị này sẽ càng khiến cho vận mệnh của các chính trị gia đảng Cộng Hoà càng yếu thế hơn, đầu tiên là tiểu bang California và sau đó là trên toàn nước Mỹ. Ông đã phát biểu: *“Lý do mà đảng Cộng Hoà đang ở trong tình trạng bi thảm hiện nay là vì không biết thích ứng để giang tay đón nhận người mới và thay đổi hình ảnh của mình trong các cộng đồng di dân gốc Mễ và gốc Á. Cái hình ảnh mà mọi người vẫn còn giữ lại là hình ảnh khắt khe đối với vấn đề di dân, cái hình ảnh của một giáo phái không rộng lượng (intolerant cult).”*

Minh Thu

minhthu54@gmail.com

Houston, Texas 04-06-2009